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โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
  
 วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
นายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานของที่ประชุม ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมีพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่
ประธานของที่ประชุม 
  ก่อนเปิดการประชุมนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้อนุญาตให้
สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใดตามข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ านวน ๑๔ คน เป็นเวลาพอสมควร 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุม และด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม        
 ซึ่งไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม จ ำนวน ๑ เรื่อง คือ สมาชิกวุฒิสภาที่ยังมิได้
ตอบแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการท าประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สามารถส่งแบบสอบถามได้ที่บริเวณหน้าห้องประชุมภายใน
วันนี้ 

  ที่ประชุมรับทรำบ 
  
  (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม   (ไม่มี) 
  
  (๓) กระทู้ถำม (ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันอังคารที่ 1๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ 
 ๒๕๖๖ 



๒ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

  - เรื่องด่วน                                                                           จ ำนวน ๑ เรื่อง 

 

  ผลกำรพิจำรณำ 
  ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๖๖ ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ   
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คือ นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ นั้น 
  คณะกรรมาธิการสามัญได้ด าเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม  
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว รวมทั้งรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง 
และพยานหลักฐานอันจ าเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดท ารายงานมาเพื่อประกอบการพิจารณา  
ของสมาชิกวุฒิสภา และเมื่อคณะกรรมาธิการสามัญได้น าเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการ  
ทั้งในส่วนที่มิได้เป็นรายงานลับและส่วนที่เป็นรายงานลับต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติ  
เพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บังคับ ข้อ ๖๙ (๒) 
ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

  ให้ควำมเห็นชอบ  ๑๖๓  คะแนน 
  ไม่ให้ควำมเห็นชอบ    ๒๐  คะแนน 
  ไม่ออกเสียง     ๑๖  คะแนน 

  จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นำยแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 
ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ได้รับควำมเห็นชอบจำกวุฒิสภำ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ จึงถือว่ำได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกวุฒิสภำให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

   ทั้งนี้ ระหว่างด าเนินการตรวจนับคะแนนการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษา 
ที่ประชุม เพื่อขอให้น าเรื่องอื่นขึ้นมาพิจารณาในระหว่างการนับคะแนนตามข้อบังคับ ข้อ ๗๓ โดยขอให้ยก 
ระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ และระเบียบวำระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาตามล าดับ  
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

 - ให้ควำมเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ตำมมำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 



๓ 
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               (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ จ ำนวน ๑ เรื่อง 

 

  ผลกำรพิจำรณำ 
  ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๖ ครั้ง และรายงานลับของ
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม  
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
                
  (๗) เรื่องอื่น ๆ        จ ำนวน ๑ เรื่อง 
 

 

  ผลกำรพิจำรณำ 

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา  ในสัดส่วนสมาชิกที่ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกตามข้อบังคับ ข้อ ๘๓ ได้ขอลาออก 
จากการเป็นสมาชิกวุฒิสภาตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ท าให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๑ (๓) ส่งผลให้พ้นจากต าแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา จึงเป็นเหตุให้ต าแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาว่างลง  
จ านวน ๑ ต าแหน่ง ในการนี้ มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอชื่อลงสมัครรับเลือกเป็นกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
วุฒิสภา แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยมีผู้รับรองถูกต้อง จ านวน ๒ คน ดังนี้  

๑. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 
๒. นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม 

  แต่เนื่องจากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง เกินกว่าจ านวน
ต าแหน่งที่ว่าง ดังนั้น ที่ประชุมวุฒิสภาจึงต้องเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมาธิการเพียง ๑ คน  
เท่ ากับต าแหน่ งที่ ว่ าง  ทั้ งนี้  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือก โดยให้ 
กระท า เป็นการลับตามที่สมาชิกเสนอ ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๗ ซึ่ งผลการลงคะแนนปรากฏว่ า  

 - ขอให้วุฒิสภำพิจำรณำเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุม จ ำนวน ๖ ครั้ง   
และรำยงำนลับ ของคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ  ควำมประพฤติ   
และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรป้องกัน  
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ตำมมำตรำ ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย) 
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 - ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาในสัดส่วนสมาชิกที่ 
ที่ประชุมวุฒิสภาเลือก ตามข้อบังคับ ข้อ ๘๓ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 
 



๔ 
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ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ ได้รับเลือกด้วยคะแนนสูงสุด จึงถือว่าได้รับเลือกจากที่ประชุม 
ให้เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับ ข้อ ๘๓ 
ประกอบข้อ ๑๐๓ 
  
  (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว  จ ำนวน ๓ เรื่อง 

 

   ผลกำรพิจำรณำ 
 รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส คนที่สอง (นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง) ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ  
(นายมณเฑียร  บุญตัน) และอนุกรรมาธิการ (นายรัตน์  กิจธรรม นางอาทิชา  นราวรวัชร และ 
นางสาววิจิตา  รชตะนันทิกุล) ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕o ได้ก าหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงาน 
ของรัฐรับคนพิการเข้าท างาน ในอัตราลูกจ้าง ๑๐๐ คน ต่อคนพิการ ๑ คน (มาตรา ๓๓) จากการพิจารณา
ศึกษาของคณะกรรมาธิการ พบว่า ภาคเอกชนมีความพยายามปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
ในขณะที่หน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถด าเนินการจ้างงานคนพิการให้ครบถ้วนตามกฎหมาย สถิติข้อมูล 
การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐลดลงอย่างมาก ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรค แบ่งออกเป็น  
๔ ด้านส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ด้านลักษณะงานหรือสถานที่ท างาน ที่ยังไม่สอดคล้องเหมาะสมกับการท างาน 
ของคนพิการ (๒) ด้านตัวคนพิการ ที่ยังมีข้อจ ากัดทั้งด้านทักษะและความสามารถ (๓) ด้านงบประมาณและ
อัตราก าลัง หน่วยงานของรัฐมีงบประมาณและกรอบอัตราก าลังไม่เพียงพอส าหรับการจ้างงานคนพิการ และ 
(๔) ด้านนโยบายและกฎหมาย มีข้อจ ากัดทั้งด้านนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน และด้านกฎหมาย  

 คณะกรรมาธิการจึงได้จัดท าข้อเสนอต่อการส่งเสริมการมีงานท าของคนพิการ 
ในหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย ข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยเสนอให้รัฐบาล (๑) เร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐ
จ้างงานคนพิการให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด (๒) ก าหนดเป้าหมายของการจ้างงานคนพิการใน
หน่วยงานของรัฐเป็น ๔ ล าดับขั้น ตามเป้าประสงค์สูงสุดและตามที่สามารถเป็นไปได้มากที่สุดของแต่ละ
หน่วยงาน (๓) มีมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้การจ้างงานคนพิการของหน่วยงานของรัฐเป็นนโยบายส าคัญ
เร่งด่วน (๔) บังคับใช้มาตรการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ (๕) แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕o ให้รัฐบาลต้องจ่ายเงินอุดหนุนเข้า
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ (๖) ปรับเพิ่มสัดส่วนการจ้างงานคนพิการของ
หน่วยงานภาครัฐ จากอัตราลูกจ้าง ๑๐๐ คน ต่อคนพิการ ๑ คน เป็น ลูกจ้าง ๕๐ คน ต่อคนพิการ ๑ คน 

 ๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำของคนพิกำร 
ในหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคม และกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ 
คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำสพิจำรณำเสร็จแล้ว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 



๕ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

นอกจากนี้ ได้มี ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงาน ก.พ. กระทรวงแรงงาน ร่วมด าเนินการ  

 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยได้มีสมาชิกวุฒิสภาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานในเรื่องดังกล่าว 
สรุปได้ว่า ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมต่างได้ให้ความส าคัญกับมาตรฐาน 
การดูแลผู้พิการเป็นอย่างมาก ในส่วนของประเทศไทยนั้น เห็นได้ว่ามีมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
คนพิการมีศักยภาพการท างานที่เพียงพอ จึงเห็นว่าควรสนับสนุนให้คนพิการมีโอกาสในการท างานเพิ่มขึ้น 

 หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ  
(นายมณเฑียร  บุญตัน) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ภาคเอกชนของประเทศไทยมากกว่าร้อยละ ๙๐  
ได้ให้ความร่วมมือในการจ้างงานคนพิการ รวมถึงการด าเนินการมาตรการอื่นตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕o ก าหนด ขณะที่ภาครัฐมีผลการด าเนินการในทางตรงกันข้าม 
คณะกรรมาธิการจึงได้มีข้อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดการจ้างงานคนพิการ 
ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อเป็นต้นแบบแก่ภาคเอกชน ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการมีอาชีพ  
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นหุ้นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี พิจารณาด าเนินการต่อไป 

จากนั้นที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการการศึกษาเสนอ โดยขอให้ยก 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาองค์การนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทางด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว 
ขึ้นมาพิจารณาก่อน และเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วจะย้อนกลับไปพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒ ซึ่งเป็นรายงาน
ของคณะกรรมาธิการการศึกษาเช่นเดียวกัน 

 
   
  ผลกำรพิจำรณำ 

 เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา (นายออน กาจกระโทก) ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
การอาชีวศึกษา (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร) รองประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
(นายทรงเดช เสมอค า) พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการและเลขานุการ (นางอร่ามศรี อาภาอดุล)  ได้ร่วมกันเสนอ
รายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า องค์การนักศึกษาเป็นหัวใจในการพัฒนาผู้ เรียน แต่ยังพบปัญหา  
ในการด าเนินงานในหลายประเด็น ได้แก่ ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของ

 ๔.๓ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรพัฒนำองค์กำรนักศึกษำเพื่อเสริมสร้ำง 
ทักษะทำงด้ำนวิชำชีพและทักษะชีวิตส ำหรับผู้เรียนอำชีวศึกษำ ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำพิจำรณำ
เสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

องค์การนักศึกษา (องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และ องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อกท.)) จ านวนน้อย ในการจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษาในแต่ละระดับ ส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ และงบประมาณในการเข้าร่วมกิจกรรมในองค์การนักศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติไม่เพียงพอ ส่งผลให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบางแห่ง
ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร อีกทั้ง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด  
ในการควบคุมและก ากับดูแลยังมีปัญหาในการขาดความเข้าใจในการด าเนินงานขององค์การนักศึกษา  
จึงสนับสนุนงบประมาณจ านวนน้อย ไม่มีแผนงานและกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจนส่งผลให้ด าเนินกิจกรรม
ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ขาดแผนงานโครงการในการต่อยอดหรือการขยายผลการด าเนินงาน  
ในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และขาดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย ได้แก่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรก าหนดนโยบาย งบประมาณ และแนวทาง
การด าเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมขององค์การนักศึกษา ใน ๔ ระดับ ควรเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานในมิติต่าง ๆ  
รวมถึงผลส าเร็จของกิจกรรมที่ เกิดขึ้น ๒) สถาบันการอาชีวศึกษา  ควรก าหนดนโยบายและวางแผน 
การด าเนินงานขององค์การนักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคประกอบการ 
หน่วยงานต่าง ๆ และควรก าหนดให้ภาระงานในการร่วมกิจกรรมองค์การนักศึกษาเป็นภาระงานของครูผู้สอน
อาชีวศึกษาทุกคน และสามารถน าภาระงานไปใช้เป็นเกณฑ์ในการให้ความดีความชอบกับครูที่ปรึกษาองค์การ
นักศึกษา ๓) สถานศึกษาอาชีวศึกษาควรด าเนินการตามนโยบายและวางแผนการด าเนินงานในการจัดกิจกรรม
ขององค์การนักศึกษาในแต่ละปีให้มีความต่อเนื่อง และควรจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรม
เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาในการด าเนินงาน โดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะ  
เชิงปฏิบัติ ได้แก่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมองค์การนักศึกษา 
ก าหนดกรอบการด าเนินงานขององค์การที่ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ควรก าหนด
กิจกรรมเป็น Best Practice ของการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาในด้านการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ เป็นคนดีและเป็นคนเก่ง ๒) สถาบันการอาชีวศึกษา ควรด าเนินการรวบรวมแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในการจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษาในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ของแต่ละ
สถานศึกษาเพื่อขอรับงบประมาณจัดสรรไปยังหน่วยงานต้นสังกัด และควรจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเป็นการเฉพาะ 
เพื่อเป็นกลไกช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์การนักศึกษา ๓) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ควรพิจารณา
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์และส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนส่วนใหญ่  
และควรวางกรอบแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมกับงบประมาณของสถานศึกษาที่ได้รับโดยไม่เป็นภาระ 
ของผู้เรียน ส่วนสถานศึกษาอาชีวศึกษาควรพิจารณาการจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน 
ให้สอดคล้องตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้  ๑๘ สัปดาห์  หรือ ๓๖ ชั่ วโมงต่อภาคเรียน โดยไม่กระทบ 
ต่อเวลาเรียนวิชาอื่น ๆ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพของผู้เรียนด้วย 
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  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ควรให้หน่วยงาน ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด สถานประกอบการต่าง ๆ แรงงานจังหวัด ประสาน
ความร่วมมือกัน เพื่อสร้างมุมมองเกี่ยวกับงานในแต่ละด้านเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาอาชีวศึกษา 
มีแนวคิด พัฒนาทักษะ สร้างความเชื่อมั่นให้นักศึกษาตั้งใจเรียน และมีความมั่นใจว่าเมื่อเรียนจบแล้ว  
จะมีงานท าอย่างแน่นอน 

 ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร)  
ได้ตอบข้อซักถาม สรุปได้ว่า ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งในระดับจังหวัด หรือระดับภูมิภาค 
ควรมีหน่วยงานด้านแรงงาน สภาอุตสาหกรรม และสถานประกอบการได้ร่วมกันในการจัดกิจกรรม  
ของสถานศึกษาอาชี วศึกษา นอกจากเป็นการสร้ างแรงบันดาลใจให้นั กศึกษาอาชี วศึกษาแล้ ว  
ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันอาชีวศึกษาให้สถานประกอบการได้ทราบว่ามีนักศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะอาชีพที่ดี ซึ่งในการพัฒนาอาชีวศึกษา มีความจ าเป็นต้องรณรงค์สร้างทักษะชีวิต 
และทักษะอาชีพให้เข้มข้น โดยเฉพาะสโมสรนักศึกษาในแต่ละสถาบันครูและอาจารย์ต้องให้ความส าคัญ  
และเข้าไปมีส่วนร่วมท ากิจกรรมร่วมกันกับนักศึกษา 

  ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมำธิกำรและมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยัง
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
  

 

  ผลกำรพิจำรณำ 
 เลขานุการคณะกรรมาธิการศึกษา (นายออน  กาจกระโทก) และประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

การอาชีวศึกษา (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร) ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า สถาบัน 
การอาชีวศึกษาตั้งขึ้นตามนัยของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔  
โดยมีเจตนารมณ์ส าคัญเพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีและสร้างความเข้มแข็งให้กับการอาชีวศึกษา ซึ่งเกิด
จากการรวมเอาสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษาที่มีความพร้อม  
ในพื้นที่ใกล้เคียง ๓ - ๔ จังหวัด ยกระดับและจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา โดยการบูรณาการใช้ทรัพยากร 
บุคลากร เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์ และสิ่ งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  เพื่อให้ เกิดประโยชน์สู งสุด 
ในการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน ในขณะที่มาตรา ๑๕ ให้สถาบันการอาชีวศึกษาดังกล่าว 
เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
มีการออกกฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ และมีการจัดตั้ งสถาบันการอาชีวศึกษาไปแล้ว  

 ๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
สู่กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำพิจำรณำเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 
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จ านวน ๒๓ แห่ง ในขณะที่มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกประเภททั้งหมดจ านวน ๔๓๓ แห่ง แต่มีสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเข้าอยู่ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาดังกล่าว เพียงจ านวน ๒0๒ แห่งเท่านั้น และในจ านวน
ดังกล่าวก็มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาบางแห่งที่เข้าสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาผิดประเภท ส่งผลกระทบต่อ
บทบาท ภารกิจ และการขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารจัดการต่าง ๆ อาจจะไม่ตรงตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ส่วนสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่เหลืออีก 
จ านวน ๒๓๑ แห่ง ยังไม่เข้าสังกัดในสถาบันการอาชีวศึกษาใด ๆ ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมโครงสร้าง 
การบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นไปในลักษณะของการบริหารจัดการ ๒ รูปแบบ 
ใน ๑ ระบบ ที่ เป็นปัญหาพื้นฐานส าคัญ ส่งผลต่อการบริ หารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ขาด 
ความเป็นเอกภาพ และไม่เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กล่าวข้างต้น ท าให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งที่สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา และไม่สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษา ขาดความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก อีกทั้งเมื่อมีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะผู้บริหารองค์กรสูงสุดของหน่วยงาน
ดังกล่าว ยังไม่มีการด าเนินการตามกฎหมาย โดยเฉพาะการมอบอ านาจหรือการกระจายอ านาจในการ
บริหารงานและการด าเนินการต่าง ๆ ทั้งทางด้านงบประมาณ บุคลากร และด้านอื่น ๆ ไปยังสถาบันการ
อาชีวศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐ (๑) ส่งผลให้
เกิดปัญหาตามมาอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการ งบประมาณและบุคลากร 

ดังนั้น เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและเกิดความเป็นรูปธร รม 
อย่างแท้จริง คณะกรรมาธิการจึงได้จัดท ารูปแบบ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษา ใน ๔ รูปแบบ โดยมีหลักการส าคัญ  
คือ การน าสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งเข้าไปอยู่ภายใต้สังกัดของสถาบันการอาชีวศึกษา และให้แต่ละ
สถาบันการอาชีวศึกษามีสถานะเป็นนิติบุคคลอย่างแท้จริง ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งจะท าให้สามารถ
ขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการไปได้อย่างเข้มแข็ง และมีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน เช่นเดียวกับ
สถาบันการศึกษาที่สังกัดในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการ โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดนโยบาย  
ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาในทุกระดับ การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการก ากับ 
ติดตาม เพื่อประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบัน นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ เพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ในด้านโครงสร้างการบริหารงาน ด้านการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ และด้านกฎหมาย เสนอต่อ 
ที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี 
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 (๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ        (ไม่มี) 
 
 
เลิกประชุมเวลำ ๑๔.๔๕ นำฬิกำ  
 
 
 
 


